



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
7 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 6 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,911 ราย ผู้ป่วยสะสม 76,811 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,435 ราย รวมหายป่วย 46,795 ราย รักษาอยู่รวม 29,680 ราย อาการหนัก 1,073 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 356 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 336 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วยสะสม 156,669,622 ราย เสียชีวิต 3,268,948 ราย รักษาหายแล้ว 134,024,982 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ แคนาดา อนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 12-15 ปีแล้ว WHO ยังเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของซิโนฟาร์มของจีน แต่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หลังเกิดผลข้างเคียงรุนแรงในผู้ป่วยบางราย ฟิลิปปินส์ ส่งคืนวัคซีนซิโนฟาร์มของจีนหลังประธานาธิบดีได้รับวัคซีนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 1 พันโดส อินเดีย ทบสถิติติดเชื้อใหม่ 4.12 แสนรายวันเดียวเกือบ 4 พันศพ ผวา 'โควิด' ลามจากเมืองสู่ชนบท แคนาดา ชาติแรกของโลก ไฟเขียว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์' เด็กวัย 12-15 พบประสิทธิภาพ 100% WHO เชื่อสถานการณ์โควิดในสิงคโปร์คลี่คลายเร็วขึ้น รัฐบาลเพิ่มมาตรการคุมเข้ม WTO เรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนสหรัฐยอมยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนชั่วคราว

ประเด็นผลกระทบ

1. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในสถานทูต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ innnews)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมือง ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ ทาง อย. และบริษัทไฟเซอร์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ข่าวหุ้น, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, อัมรินทร์ทีวี INN, newtv, thailandplus, thebangkokinsight, pptvhd36, thaipbsworkpointtoday)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า นโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะฉีดวัคซีนให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ที่มีความประสงค์จะฉีด มีข้อบ่งชี้และไม่ข้อห้าม จะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนโดยความสมัครใจ และในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ (Herd immunity) ต้องฉีดครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ซึ่งแผนการจัดหาวัคซีน มีประชากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่หรือมีการทำงานต่อเนื่องในไทย รวมทั้งคณะทูตานุทูต ทั้งหมด 70 ล้านคน (เป็นคนไทย 67 ล้านคน และคนต่างชาติอีก 3 ล้านคน) เมื่อคิดยอดที่ต้องฉีดร้อยละ 70 คือ 50 ล้านคน โดย 1 คนฉีด 2 โดส รวมวัคซีน 100 ล้านโดส การฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติหรือทูตานุทูต ยึดหลักปฏิบัติตามสากลและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เรายึดหลักเกณฑ์อย่างไรกับคนไทย ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็เหมือนกัน ไม่มีใครฉีดก่อนฉีดหลัง สธ.ได้จัดคลินิกบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่อาคารบางรัก อยู่ใจกลางเมือง มีรถไฟฟ้า บริเวณนั้นใกล้สถานทูตต่างๆ และมีชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ส่วนการส่งวัคซีนของแต่ละประเทศอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์ของการทูต และสธ.จะไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากคณะทูตในสถานทูตแต่ละประเทศต่างก็มีเอกสิทธิ์ตามหลักสากล เนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อาจก้าวล่วงได้ และไม่ได้รับแจ้งหรือรับข้อมูลดังกล่าว

2. ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า nationtv. workpointtoday สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thaigov pptv. Newtv.acnews springnews thailandplus)

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ แถลงชี้แจงว่า ประสิทธิภาพวัคซีนทุกตัว รวมซิโนแวค-แอสตราฯ ป้องกันป่วยหนัก 100% แนะ อย่าดูแค่ตัวเลข ระบุการทดลองวัคซีนทำในพื้นที่-เวลา-เผ่าพันธุ์ต่างกัน เปรียบเทียบไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-ภายหลังที่กรม.มมิตเห็นชอบหลักการมาตรการเยียวยาโควิดระลอก 3 มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ไม่เห็นด้วย เหมือนรัฐบาลทำเป็นไม่รู้ว่าการแก้ปัญหาจริงๆ นั่นคือ การหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง จะเกิดประโยชน์มากกว่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า จากการศึกษาวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทค ในประเทศอิสราเอล พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมากถึง 95.3% และสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ 96.7% และหลังจากได้รับวัคซีนโดสที่ 2 แล้ว 14 วัน ประสิทธิภาพในการป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 96.5% และ 98% ตามลำดับ และช่วงเวลา 7 - 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนโดสแรก วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกัน 57.7% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 77% แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันจะลดลงเมื่อได้รับวัคซีนเพียง 1 โดสจากที่กำหนดไว้ 2 โดส โดยในช่วงที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ถึง 232,268 คน และเกือบ 95% เป็นสายพันธุ์ B.117 ของอังกฤษ และมีการติดเชื้อที่รุนแรงถึง 4,481 คนและเสียชีวิต

1,113 ราย อย่างไรก็ตามที่ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาผลของเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ซึ่งพบในอิสราเอลเช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-บริษัท โมเดอร์นา อิงค์ ระบุว่า จากผลการทดลองในมนุษย์ในระยะแรกพบว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ทั้งในวัคซีนที่ โมเดอร์นาใช้อยู่ปัจจุบัน และวัคซีนตัวใหม่ที่กำลังทดลอง จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิลได้ นอกจากนี้ โมเดอร์นา ยังศึกษาการฉีดวัคซีนผสม โดยฉีดทั้งวัคซีนรุ่นเดิมและวัคซีนรุ่นใหม่ผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่า วัคซีนทั้งสองรุ่นช่วยเพิ่มแอนติบอดีในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ แต่วัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ตอบสนองต่อเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ดีกว่า

3.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า มติชน สปริงนิวส์)

-นายสถาพร ม่วงวัง อายุ 27 ปี เดินทางไปที่ สสจ.ปทุมธานี ยื่นหนังสือให้ผ่าพิสูจน์ศพนายสมชาย ว่าง่วง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด เพราะพ่อไม่มีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยพ่อไปฉีดวัคซีน 29 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อผ่านไปได้ 3 วัน พ่อก็เสียชีวิต อยากรู้ให้แน่ชัดว่าเสียชีวิตเพราะวัคซีนหรือเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กล่าวถึงชายไทย จ.นนทบุรี อายุ 51 ปี พนักงานขับรถเอกซเรย์ เสียชีวิตหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เพียง 2 วัน โดยผลชันสูตรระบุกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ว่า ในรายนี้ คณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อมูลโดยละเอียด ทั้งนี้รายนี้มีรายงานว่า เกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เท่าที่อ่านข้อมูลเบื้องต้นก็ถือว่ามีอาการเข้าได้กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชัดเจน เนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอก แต่หลักฐานข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ คือ กราฟการเต้นของหัวใจ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน จะได้ข้อสรุปออกมาเร็วๆ นี้

4.คำรักษาโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-เฟซบุ๊กเพจ "หมอแล็บแพนด้า" เปิดคำรักษาโควิด 17 วันที่ รพ.เอกชน อยู่ที่ 1,039,866.66 บาท มีส่วนลดอยู่ 50,195.82 บาททำให้เหลือยอดสุทธิในการรักษาโควิด-19 นั่นคือ 989,670 บาท ซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100)

-กรม สบส.เตือนรพ.เอกชน ให้ดำเนินการเรียกเก็บคำรักษาโควิด19 จากสปสช.ตามบัญชี ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง หากไม่ดำเนินการตามประกาศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์)

-สปสช.ขอความร่วมมือรพ.เอกชนอย่าเรียกเก็บเงินผู้ป่วยโควิด19 ย้ำรัฐบาลรับผิดชอบให้คนไทยตรวจ-รักษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบุเรื่องเงินไม่ควรเป็นอุปสรรคเข้าถึงบริการของประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด

5.มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า ข่าวหุ้น สำนักข่าวอิศรา สปริงนิวส์ tnnthailand nationtv.)

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่กทม. โดยเฉพาะ เขตคลองเตย ว่า มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาโควิดในกทม. มีการประชุมวางโครงสร้างระดับเขต แบ่งเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้การทำงานประสานสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องให้ทั้ง 50 เขตในกทม. สามารถดำเนินมาตรการป้องกันได้ด้วยตนเอง ซึ่งเริ่มมาแล้ว 2 วัน ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดที่จะครบกำหนดในอีก 7 วันข้างหน้า หากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับมีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องประเมินว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไป มาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว จะเป็นมาตรการสุดท้าย ถ้าไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดได้จริง แต่เบื้องต้นในขณะนี้ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการดังกล่าว ส่วนแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่กทม.นั้น เป็นนโยบายของนายกฯ ที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับคนไทย 50 ล้านคนภายในปีนี้ โดยเหลือเวลาอีก 8 เดือน ทั้งนี้ ในกทม. มีประชากรเมื่อคิดแล้วสมควรที่จะฉีดให้ประมาณ 6 ล้านคน เมื่อลองคำนวณระยะเวลาภายในสี่เดือน (พ.ค.-ส.ค.) สมควรที่จะต้องฉีดให้ได้ประมาณวันละ 6 หมื่นคน มีการให้กรอบตัวเลขดังกล่าวกับทางกทม. ในการวางแผนเพื่อที่จะฉีดให้ได้ตามเป้า ว่าทั้งหมด 50 เขต จะสามารถกำหนดจุดฉีดวัคซีนได้กี่จุด ขอให้สธ. เร่งรัดจัดหาวัคซีนมาให้เร็วยิ่งขึ้น และจะเร่งรัดการฉีดให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า)

-กทม.ประชุมเร่งควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ให้อยู่ในวงจำกัดภายใน 2 สัปดาห์ เผย มีเตียงว่างอยู่ 1,098 เตียง พร้อมประสานจัดหาเตียงพยาบาลให้ผู้ติดเชื้อทุกรายในกรุงเทพฯ เข้ารับการรักษาโดยเร็วพร้อม กำหนด 8 แนว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็ว ได้แก่ 1.ชี้เป้า 2.ตรวจเชิงรุก 3.ล็อกจุด 4.แยกผู้ติดเชื้อ 5.กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6.ดูแลกลุ่มเปราะบาง 7.ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง และ 8.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า)

-ปลัด กทม.มอบหมาย 50 สำนักงานเขต เร่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลง และคลี่คลายโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์) ผู้จัดการ thestandard

ประเด็นข่าว

-กทม.เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่คลองเตย และห้วยขวาง หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย พร้อมเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงชุมชนคลองเตย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)

-นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. พรอคเพื่อไทย กล่าวว่า พบปัญหาและช่องโหว่ในการบริหารจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลและ กทม.อยู่ มาก ดังนั้นภาครัฐ และ กทม. จะต้องแก้ปัญหา โดย 1.ต้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หาผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละส่วนงานที่ทำ โดยเฉพาะขั้นตอนการรับส่งและตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้ยังเป็นปัญหาทับซ้อนอยู่ จนไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ 2.ต้องเร่งแยกกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนและชุมชน 3.เร่งการคัดกรองผู้ติดเชื้อในชุมชนใหญ่ๆ ทั้งเร่งรับตัวผู้ติดเชื้อไปรักษาเพื่อแยกออกจากชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดในชุมชนทันที 4.รัฐบาล และ กทม. ต้องเปิดใจกว้างให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการนำส่งผู้ติดเชื้อ รวมถึงประสานและสนับสนุนการทำงานของอส.ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ให้มากกว่านี้ 5.ภาครัฐ และ กทม. ควรประสานงานกับคลินิกอบอุ่น ให้เป็นสถานที่สำหรับตรวจเชื้อและฉีดวัคซีน ขณะนี้สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน รัฐบาล และ กทม.จะต้องยอมรับว่าไม่สามารถรับมือได้เพียงลำพัง ดังนั้นจึงหวังว่า นายกรัฐมนตรีและผู้ว่าฯ กทม.จะเห็นแก่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พิจารณาข้อเสนอเหล่านี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา

6.แนวทางการให้ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศคำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว โดยระบุว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) การให้ยาโดยไม่มี ความจำเป็นจะเป็นแรงกดดันให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นปัญหาในการรักษา ในขณะนี้ ควรจะสงวนยาไว้สำหรับผู้ป่วยที่ น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หากมีกระบวนการที่จะวินิจฉัยและจัดกลุ่มผู้ป่วยที่ฉับไว รวมทั้งการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อให้ผู้ป่วยที่ จำเป็นต้องได้ยา ให้ได้ยาตามเวลาที่เหมาะสม ก็จะไม่เกิดความปลอดภัย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย ช่อง7 thaiPBS thestandard workpointtoday)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงเรื่องการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ว่า ผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนยืนยันตรงกันว่า กรณีผู้ติดเชื้อยืนยันที่ไม่มีอาการและไม่มีโรคร่วม จะยังไม่ให้ยารักษาเฉพาะ ส่วนผู้ติดเชื้อยืนยันที่อาจจะมีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการแต่มีโรคร่วมหรือมีปัจจัยเสี่ยง สามารถให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ได้ตามดุลพินิจของแพทย์ ที่ไม่หวั่นให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพราะมีผลข้างเคียง บางคนจะมีปัญหาตับอักเสบ และในที่สุดจะเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นภาวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นห่วงมาก ที่สำคัญเราพบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันที่ไม่มีอาการและไม่มีโรคร่วมที่มีประมาณ 30-40% นั้น ในจำนวนนี้มี 80-90% ไม่เปลี่ยนไปเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองหรือสีแดง จึงไม่จำเป็นต้องให้ยา เพราะจะเป็นการให้ยาโดยเปล่าประโยชน์

สำหรับการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์ ขณะนี้ มีการกระจายยา 2 ล้านเม็ดไปทั่วประเทศแล้ว อีก 3 ล้านเม็ด จะเข้ามาในประเทศไทยวันที่ 20 พ.ค. นี้ ส่วนปริมาณการใช้ปัจจุบันวันละ 50,000 เม็ด ดังนั้น ใน 5 ล้านเม็ดที่มีอยู่นั้น จะพอใช้สำหรับ 3 เดือนกว่าๆ อย่างไรก็ตามนายอนุทิน ได้สั่งการสั่งการให้องค์การเภสัชกรรมจัดหาเพิ่มเติมในสต็อกตลอดเวลาจำนวน 2 ล้านเม็ด

7.การนำเข้าวัคซีน MODERNA

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวหุ้น)

-สมาคมรพ.เอกชน เผยหลังบริษัท ซิลิคฟาร์มา จำกัด ได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ MODERNA (โมเดอร์นา) กับ อย.ประเทศไทย คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2564 และนำเข้าผ่านองค์การเภสัชกรรม (อก.) ล่าสุดสมาคมฯ ได้รับข้อมูลเบื้องต้นในโควตาการส่งมอบวัคซีน MODERNA ให้ประเทศไทยจำนวน 5 ล้านโดส ภายในปี 2564 พร้อมเตรียมให้บริการฉีดวัคซีน คาดฉีด 2 เข็ม ราคาไม่เกิน 4,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (mcof)

-รพ.วิภาวดี แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก ยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ"โมเดอร์นา" ระบุไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้รับวัคซีนช่วงเวลาใด ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงกับผู้ให้บริการ จึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิก

8.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ระบุ กรณีมีการแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์ว่า Mike Yeadon อดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer กล่าวว่า ตอนนี้สายเกินไปที่จะช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดสารพิษร้ายแรงนี้ ให้ต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ และชีวิตของลูกหลานในอนาคต อ้างว่าเป้าหมายสำคัญของการเกิดโรคโควิด และความจำเป็นที่ต้องมีการฉีดวัคซีน มันคือแผนการที่จะลดจำนวนประชากรโลก ผู้ที่ได้รับการฉีดแต่ละคนจะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างแน่นอน ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจริงแต่อย่างใด

9.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย สปริงนิวส์ จส.100 tnthailand thaiPBS 77kaoded)

-กทม. พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเขตดินแดง 13 คน สอบสวนโรคพบว่า ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และไม่ใช้กลุ่มก้อนเดียวกัน สมุทรปราการ พบ

ประเด็นข่าว

ผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่ม 143 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย **นนทบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 114 คน เปิด 13 พื้นที่เสี่ยง **เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย **นครราชสีมา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย ประกาศหาผู้โดยสารรถตู้สายโคราช-บุรีรัมย์ช่วง 25-29 เม.ย.ตรวจหาเชื้อด่วน หลังพบคนขับติดโควิด **ระยอง** เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก สุ่มตรวจซอก-จนท. ศาลากลาง **อุบลราชธานี** พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 4 ราย ค้นหาพื้นที่เสี่ยงเป็น 14 หมู่บ้าน **กาญจนบุรี** ปิดปัสสาวะ หลังพบติดเชื้อ เร่งทำความสะอาด **ปัตตานี** ยังเพิ่มอีก 12 ราย สั่งปิดพื้นที่ถนนปากน้ำ ซอย 2 ต.สะบารัง **ปราจีนบุรี** พบ 'หมอมทหาร' ติดโควิด-19 หลังไปคุมการเกณฑ์ทหาร พื้นที่เสี่ยง **นครศรีธรรมราช** พบผู้ติดเชื้อในวินนี้รวม 27 ราย ห่วงคลัสเตอร์"มโนราห์"งานไหว้ครู กักสัมผัสใกล้ชิด 250 คน และคลัสเตอร์ร่างทรงป่วย 13 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** มีแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 ราย เข้ารักษาตัวที่ รพ.หัวหิน โดยทำงานในโรงงานสับปะรดแห่งหนึ่ง **พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 19 ราย **ร้อยเอ็ด** มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ร้อยเอ็ดกว่า 40 คน ต้องเข้ากักตัวเอง 14 วัน หลังพบผู้ป่วยรายหนึ่งติดเชื้อโควิด-19

-**ขสมก.** พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4 ราย **จนท.ทีเอสไอ** ติดเชื้อ 1 ราย โดยระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.64 จะปิดอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ

10.ตั้งเลขาธิการ.คุมการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ รมว.สธ และ รพช.สธ. เป็นที่ปรึกษา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นายกษมาคมโรงพยาบาลเอกชน อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจบูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด และตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)

-นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ แปลงใจกับคำสั่ง นายกษ ที่ 7/2564 เรื่องจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ แต่งตั้งเลขาธิการ. เป็นประธาน ซึ่งเคยเป็นนายทหารมาก่อนไม่ได้แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกษและรมว.สธ. หรือนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กลับได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา หรือ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นผอ.ศบค.แล้ว มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งรัฐมนตรี ที่มีฐานะเป็นฝ่ายการเมือง เข้ามาเป็นคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากข้าราชการประจำทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า การตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อให้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการ ส่วนที่มีคนเป็นห่วงซ้ำซ้อนนั้น ตนอยู่ในคณะกรรมการต่างๆของ ศบค. หลายชุดที่คอยดูแลไม่ให้งานซ้ำซ้อนกัน การดำเนินงานของ ศบค.มีหลายส่วน ไม่ใช่ศบ. อย่างเดียว อย่างการระดมเงินเป็นงานด้านความมั่นคงหน้าที่ตนได้มาเพื่อประสานการปฏิบัติการ

11.เคสหนักเยอะ-จวนล้มมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด มติชน thebangkokinsight)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ยอมรับว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการรักษาในรพ. มีเคสหนักจำนวนมาก ตอนนี้อยู่บุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างเต็มที่ ใกล้จุดที่ระบบงานจะล้มมือแล้ว อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเอง อย่าออกนอกกลุ่มนอกทาง หากช่วยกันป้องกันตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งสวมหน้ากาก มีระยะห่าง หมั่นล้างมือ ก็จะช่วยให้อาการคลี่คลาย

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

-ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ในศูนย์โควิด-19 รวม 14 คน มีศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า ไทยรัฐ สยามรัฐ thebangkokinsight kapook tnnthailand 77 kaoded)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวว่า ศูนย์บูรณาการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล มีการวิเคราะห์ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อระลอกเดือนเม.ย. ซึ่งดูแนวโน้มแล้วยังสูงขึ้น โดย 10 เขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ ห้วยขวาง ดินแดง บางเขน วัฒนา จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง

บางกะปิ และบางแค โดยชุมชนที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ 3 ชุมชน คือ ชุมชนคลองเตย ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ปทุมวัน และชุมชน บ้านชิง บางแค โดยเฉพาะ ชุมชนบ้านชิง ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. มีการตรวจเชิงรุก จำนวน 1,413 ราย พบติดเชื้อ 68 ราย คิดเป็น 4.8% และยังมีท่าปล่อยรถเมล์ที่มี พนักงาน 100 คน พบติดเชื้อ 4 ราย ตรวจหาเชื้อพนักงาน 70 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล ซึ่งพนักงานเหล่านี้เชื่อมโยงไปยังชุมชน บ้านชิงที่มีประชากร กว่าพันคน โดยเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ได้รับแจ้งว่าคนในชุมชนพบเชื้อ 30 ราย วันที่ 30 เม.ย. พบเชื้ออีก 24 ราย วันที่ 3 พ.ค. มีการค้นหาเชิงรุกพบติดเชื้อ อีก 25 ราย หลังจากนั้นจะมีการตรวจเชิงรุกมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ช่อง 7, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรม ประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., สปริงนิวส์, คมชัดลึก, อมรินทร์ทีวี, mcof, thailandplus, js100, thebangkok insight, pattayamail, pptvhd36)

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ประเทศจีน อีก 1 ล้านโดส มาถึงไทย 6 พ.ค. เวลา 05.35 น. ที่เขต ปลอดภัยและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด 19 ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ที่ศูนย์ กระจายสินค้าของ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ วันที่วัคซีนซิโนแวคเข้ามาในประเทศไทยอีก 1 ล้านโดส ทำให้ในเดือน พฤษภาคมเป็นเดือนที่ได้รับวัคซีนค่อนข้างมาก โดยจะมีกระบวนการขั้นตอนในการตรวจเชิงคุณภาพ เช่น เอกสาร การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้เวลา ประมาณ 7 วัน จากนั้นจะเร่งกระจายวัคซีนไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต่างๆ และจะกระจายวัคซีนไปฉีดเพื่อควบคุมสถานการณ์ในจุดที่มีการระบาด เช่น เขตคลองเตย กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สปริงนิวส์ kapook)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สธ.ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ เรื่องการดำเนินการตั้ง โรงพยาบาลสนามที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจะให้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว กลุ่มผู้ป่วยที่มี อาการ แต่อาการไม่รุนแรงและเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว จากเดิมผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกส่งตัวเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับผู้ป่วยกลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มี อาการรุนแรง คือมีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก ปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ pptvhd36 innnews newtv.thailandplus acnews thaigov)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแนวทางการกระจายวัคซีน ว่า ศ. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เสนอช่วยภารกิจของ สธ. กระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มากที่สุด อย่างน้อย นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่แถวรอบมหาวิทยาลัยก็ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแต่ ละแห่ง วันที่ 1 มิถุนายนนี้จะมีการเปิดเทอม จะบริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครู อาจารย์ให้ได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้น จะจัดตั้ง 2 จุดคือ จามจุรีส แควร์ ชั้น 4-5 และศูนย์บริการสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 คาดว่าแต่ละจุดจะฉีดได้วันละ 1,500 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย newtv.nationtv.)

- นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า หลังกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำสั่งปฏิเสธ คำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด ด้วยเห็นว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอนั้น ไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หากไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 60 วัน จะถือว่าคำสั่งปฏิเสธของกรม ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุด เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้ อภ.สามารถผลิตยาได้ ทั้งนี้ อภ. ได้เริ่มทำการศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัคร สุขภาพดี ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 มีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนให้ อย. ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนการ ผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น องค์การฯ จะผลิตยาเม็ด Favipiravir ได้ทันที ภายหลังจากได้ทะเบียนตำรับยาจาก อย. ซึ่งสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ล้าน เม็ด โดยขณะนี้ได้มีการประสานสั่งซื้อวัตถุดิบ สำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว 5 แห่ง จากประเทศจีน 1 แห่งอินเดีย 4 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ มีมาตรฐาน และ ในระยะยาวองค์การฯ ยังได้ร่วมมือกับ สวทช. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ ยา Favipiravir ในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้ เข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ที่ผลิตได้เอง สร้างความมั่นคง ยั่งยืน และการพึ่งพาตนเองด้านยาให้กับประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า ประชาธิธุรกิจ อัมรินทร์ทีวี thailandplus newtv. acnews อินโฟเคสท์)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนทรงตัวในระดับสูง แต่จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเริ่มมีจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งช่วยให้สถานการณ์เรื่อง อัตราการครองเตียงคลี่คลายดีขึ้น โดยพบการแพร่ระบาดกระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น คาดหวังที่ จะเห็นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเป็นระลอกๆ แต่ช่วงท้ายมีอัตราการที่ การพบผู้ป่วยรายใหม่อาจจะยืดระยะเวลาออกไป ยังไม่เห็นแนวโน้มลดลง ในขณะนี้ ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โครonavirus-19 ที่มีสายพันธุ์แตกต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ มติชน อัมรินทร์ทีวี เชียงใหม่นิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง7 pptvhd36 thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลต่อประเด็นความกังวลและความรู้สึกต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบ สถานการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลใจและรู้สึกต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56.5 พร้อมแนะ 7 วิธีการเตรียมตัวเมื่อไปฉีดวัคซีน และยังคงเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight thaiPBS จส.100)

ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thailandplus)

-กรมอนามัย แนะนำ 7 วิธีการปฏิบัติเพื่อจัดการศพที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงการจัดพิธีศพ พร้อมเน้นย้ำ ผู้ปฏิบัติงานจัดพิธีศพทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากาก ตลอดเวลาเว้นระยะห่าง เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โลกวันนี้)

-สสส. ได้จัดทำ “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอ ในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยคู่มือฉบับนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สสส. สธ. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สข. องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่อง เกี่ยวกับวัคซีนที่ประชาชนควรได้อ่านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

-สภากาชาดไทย เผยร่วมกับสำนักอนามัย กทม. จัดทีมแพทย์-พยาบาลระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้มีความเสี่ยงเขตคลองเตย ให้ได้วันละ 1,500 ราย เพื่อควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด เตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครแพทย์-พยาบาลปฏิบัติงานเพิ่ม รวมทั้งมอบอาหารและสิ่งจำเป็นให้ผู้มีความเสี่ยงสูง ตลอดการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ สยามกีฬา ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ แนวหน้า โลกวันนี้ ฐานเศรษฐกิจ thaiPBS workpointtoday amarintv)

-อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยินดีมอบพื้นที่ ให้สธ.จัดตั้งรพ.สนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ ระยะเวลา 2 เดือน มีผล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (pattayamail)

-ปลัด มท. สั่งการไปยังผู้ว่าฯทุกจังหวัด ให้หารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมด้าน เตรียมทีม บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ได้รับและแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป สำหรับสถานที่ ให้พิจารณาจัดสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กระจายจุดอย่างทั่วถึง โดยประสานขอความร่วมมือจากภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้ตามความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ innnews)

-หอการค้าไทย เข้าพบ “มท.1” โดยได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือกับ บุคลากรทางการแพทย์ อปท. และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด เพื่อร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ)

-วันนี้ 7 พค.กระทรวงท่องเที่ยวฯ จะหารือแนวทางการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยการเปิดประเทศรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 ก.ค.64 เสนอเพิ่ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ จากเดิมที่มี 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ ต่างชาติฉีดวัคซีนครบโดสเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว เพิ่มเงื่อนไขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต้องเป็นศูนย์ ส่วนการทำทราเวลบับเบิล (การเดินทางข้ามประเทศโดยไม่ต้องกักตัว) 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และ 1 เขต เศรษฐกิจพิเศษ คือ ชองกง ต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดระลอกเดือนเม.ย.ยังค่อนข้างรุนแรงและเป็นวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. จนกว่าสถานการณ์จะ คลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-วันที่ 7 พ.ค.เป็นต้นไป การแถลงข่าวของศบค. จะปรับเวลาเป็น 12.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรุปการประชุมในช่วงเช้าที่มีประมาณ 3-4 คณะ และนำมารายงานให้ประชาชนรับทราบได้ทัน จากนั้นเวลา 13.15-13.45 น. จะเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรม ควบคุมโรค ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นต้น มาพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเป็นการบูรณาการนำเสนอข้อมูล และในบางวันเวลา 15.00 น. เลขาสมช.จะ มีการไลฟ์สดตอบคำถามและปัญหาด้วย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

เพลงมาร์ช อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ร่วมพิธีรับมอบลิขสิทธิ์เนื้อร้องและทำนอง เพลงมาร์ช อสม. จากนายเอกพจน์ ปานแย้ม ผู้แทน ทายาทผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง เพลงมาร์ช อสม. บทเพลงดังกล่าวได้ถ่ายทอดความทุ่มเท เสียสละ สร้างพลังจิตอาสา และเชิดชูเกียรติของเหล่าันกรบ เสือเทา ที่ทำให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นวิกฤตสุขภาพ ซึ่งกรม สบส.จะเป็นผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมคำร้อง ทำนองเพลงมาร์ช อสม.ให้เหมาะสม ตามยุคสมัย ก่อนส่งต่อไปยังพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศ เผยหลังสงกรานต์ อสม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้าน กว่า 7 ล้านหลังคาเรือน พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ

ปฏิบัติตามกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้านและมีการใช้รถใช้ถนน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ซัดเบรคเร็ว ตีไม่ซัด คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่ง รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ใส่สายรัดคางให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการลดภาระของโรงพยาบาล ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลมีเวลาไปรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ คือ 1. กัญชาพันธุ์ทางกระรอกภูพานเอสที1 2.กัญชาพันธุ์ทางเสือสกลนครที่1 3.กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ1 และ 4.กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 โดยพบว่ากัญชาไทยแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อดอก และกลิ่นมีความแตกต่างกัน เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลของกัญชาทั่วโลก กัญชาไทยทั้ง 4 พันธุ์ พบได้เฉพาะถิ่นเท่านั้น และเป็นพันธุ์ที่หายาก จึงมีประโยชน์ต่อการบ่งใช้ในการรักษาโรคที่ต่างกัน รวมถึงการได้สารสำคัญคงที่ในการปลูกทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์